



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๘๙๒

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวม ๖ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑-๕

(นางสาววรรณช สอยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.จัดกิจกรรม “จิตอาสาครัว พระราชทาน” เขตคลองเตย	thailandplus	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.จัดกิจกรรมจิตอาสา “ครัวพระราชทาน” บริเวณลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ๗๐ ไร่ เขตคลองเตย โดยประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๑,๓๕๐ ชุด พร้อมมอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากนั้นได้เยี่ยม และมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ ๓ ราย และผู้ป่วยติดเตียง ๑ ราย สำหรับการ จัดกิจกรรมจิตอาสาครัวพระราชทาน กทม.คำนึงถึงการบริหารจัดการครัว โดยเน้นหลักความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเนื้อสัตว์และ ผักที่สดสะอาด ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ บุคลากรในครัวแต่งกายตาม มาตรฐาน สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวม ถุงมือ ส่วนประชาชนที่มารับประทานอาหาร มีการตรวจคัดกรอง ล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ จัดระเบียบโดยแจกบัตรคิวในการรับอาหาร และเข้าแถวโดย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	<u>ด้านบวก</u> - น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสาน และขยายผล โดยระดมพลัง ความรักความสามัคคีของ ทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติ หน้าที่ - จัดกิจกรรมจิตอาสา “โรงครัว พระราชทาน” ให้แก่ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม จิตอาสาของ กทม. อาทิ การ จัดโรงครัวพระราชทาน การ พัฒนาความสะอาดและ ปรับภูมิทัศน์พื้นที่กรุงเทพฯ ภายใต้อาการร่วมมือของ ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
๒	สำรวจพื้นที่ เตรียมปรับ ภูมิทัศน์ทางเท้า ถนนพระราม ๑	เดลินิวส์	- นายศักดิ์ชัย บุญมา รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่สำรวจทางเท้าบริเวณ ถ.พระราม ๑ ตั้งแต่แยกปทุมวัน - แยกราชประสงค์ เพื่อเตรียมจัดทำแผน ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าตามแบบอารยสถาปัตย์ให้สามารถใช้งานได้อย่าง สะดวกและปลอดภัยว่า โครงการดังกล่าวเป็นการออกแบบสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงการใช้งานสะดวก ปลอดภัย ครอบคลุมถึงประชาชนทุกเพศ ทุกวัยอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก หรือผู้ที่มีขีดจำกัด ทางด้านต่าง ๆ เบื้องต้นมีแผนการปรับปรุงทางข้าม สะพานลอย และทางเท้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนตู้สื่อสารให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มพื้นที่ การสัญจรให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เป็นประโยชน์ของประชาชนในการใช้ สัญจร โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานเขตปทุมวันได้ฉีดพ่นน้ำ เพื่อสำรวจ การระบายของน้ำ รวมถึงสิ่งแปลกปลอมที่อุดตันท่อระบายน้ำ เพื่อเตรียม แผนรองรับการปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเท้าสาธารณะในรูปแบบอารยสถาปัตย์ ต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมปรับปรุงทางเท้า ถ.พระรามที่ ๑ ช่วงแยก ปทุมวัน - แยกราชประสงค์ - พัฒนารูปแบบมาตรฐาน ทางเท้าของ กทม. ตามแนวคิด อารยสถาปัตย์ให้มีความ ทันสมัย สะดวก และปลอดภัย เพื่อคนทุกเพศทุกวัย รวมทั้ง ผู้พิการ	- สำนักการโยธา และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความ คืบหน้าการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงทางเท้า ถ.พระรามที่ ๑ ช่วงแยก ปทุมวัน - แยกราชประสงค์ให้ ประชาชนได้รับทราบอย่าง ต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๓	เลือก อ.ก.ก. สามัญฯ ๒๔ ก.พ. นี้	ข่าวสด, khaosod	- นายชจิต ชัชวานิชย์ รป.กทท.ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกล่าวถึงการเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญฯ ในคณะกรรมการสามัญฯข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง ๑ ตำแหน่ง ว่า มีผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญฯข้าราชการสามัญฯ (อ.ก.ก.สามัญฯข้าราชการสามัญฯ) จำนวน ๒ ราย ได้แก่ หมายเลข ๑ นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักงานการแพทย์ และหมายเลข ๒ นายนครินทร์ ผินกลับ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ กำหนดจัดการเลือกตั้ง อ.ก.ก.สามัญฯ ในวันที่ ๒๔ ก.พ. เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของหน่วยงานต้นสังกัด	<u>ด้านบวก</u> - เปิดโอกาสให้ข้าราชการ กทท. ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร สามัญฯ	- สำนักงาน ก.ก. และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ กทท.ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งออกสามัญฯข้าราชการสามัญฯ ณ หน่วยเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของหน่วยงานต้นสังกัด ในวันที่ ๒๔ ก.พ.นี้
๔	สนับสนุนผลักดันน้ำเค็มออกเจ้าพระยา	ไทยรัฐ	- นายณรงค์ เรืองศรี ผอ.สำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทท. กล่าวถึงแนวทางการควบคุมค่าความเค็มว่า สนน.ได้ประชุมหารือร่วมกับกรมชลประทาน การประปา นครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดย กทท.สนับสนุนการผลักดันลิมน้ำเค็ม (Water Hammer of Chao Phraya River Flow Operation) หรือการระบายน้ำเพื่อช่วยกันมวลน้ำเค็มไม่ให้รุกสูงขึ้นมาในลำน้ำเจ้าพระยา จนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและการผลิตน้ำประปา รวมถึงใช้สถานีสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำและสถานีสูบน้ำในแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาป้องกันปัญหาน้ำเค็มจากแม่น้ำรุกเข้ามาในพื้นที่ ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบค่าความเค็มเป็นประจำทุกวัน หากช่วงใดมีค่าความเค็มเกินมาตรฐานและอาจมีผลกระทบต่อการทำงานเกษตรกร หรือสัตว์น้ำในพื้นที่ จะควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำ ลดการนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาไหลเวียน และใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงบำบัดน้ำเสียของ กทท. รวมกับน้ำในพื้นที่เพื่อเจือจางความเค็ม โดยอาศัยระบบอาคารบังคับน้ำต่าง ๆ ประกอบด้วย ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ	<u>ด้านบวก</u> - สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำเค็มในพื้นที่ กรุงเทพฯ	- สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และความคืบหน้าการผลิตลิมน้ำเค็ม เพื่อกันมวลน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง
๕	แจ้งความดำเนินคดีผู้ชุมนุม	newtv, khaosod, msn	- นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทท. กล่าวกรณีเลขานุการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องให้ กทท. ร้องทุกข์กล่าวโทษกลุ่มผู้ชุมนุม หรือบุคคลที่เป็นผู้สั่งการให้รถถอนทำลายต้นไม้ที่บริเวณอนุสาวรีย์	<u>ด้านบวก</u> - ปรับปรุงภูมิทัศน์ และดูแลรักษาพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ทำลายไม้ดอก-ไม้ประดับ "อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย"		ประชาธิปไตย พบว่าไม้ดอกไม้ประดับได้รับความเสียหายจนไม่สามารถนำมาประดับตกแต่ง หรือนำมาอนุบาลได้ใหม่ ๕๙,๖๘๐ ต้น จากที่ปลูกไว้ ๘๑,๖๗๐ ต้น จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สำราญราษฎร์ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๘ และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาด ฯ ขณะเดียวกันได้จัดเก็บไม้ดอกไม้ประดับที่เสียหายและไม่สามารถใช้ตั้งประดับตกแต่งได้ออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ส่วนไม้ดอกไม้ประดับที่ยังมีสภาพดีเตรียมนำไปประดับตกแต่งไว้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พร้อมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	ประชาธิปไตย และถนนราชดำเนินกลาง	การทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รวมทั้งการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับตามแผนการดำเนินงาน
๖	คลัสเตอร์โควิด ตลาดพรพัฒน์ - ตลาดสุชาติ กระจายไป ๗ จังหวัด	prachachat, thaipost, businesstoday, thailandplus	- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) กล่าวว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดปทุมธานีเพิ่มขึ้นและกระจายไปหลายจังหวัด จากคลัสเตอร์ที่ตลาดพรพัฒน์ ตลาดสุชาติ ที่ ต.ประชาธิปไตย ปทุมธานี โดยพบผู้ติดเชื้อที่ จ.นครนายก ๔ คน อโยธยา ๒ คน เพชรบุรี ๔ คน อ่างทอง ๑ คน สระบุรี ๑ คน รวมถึงนครปฐมและกรุงเทพฯ จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ติดเชื้อกระจุกตัวอยู่ที่แผงตรงกลางและกระจายออกมารอบ ๆ ตลาด และในช่วง ๒ วันที่ผ่านมามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการในตลาด ประชาชนที่ใช้บริการช่วยกันทำความสะอาด ดูแลสุขลักษณะส่วนตัว และไม่นำโรคไปแพร่กระจายในพื้นที่ จ.ปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง	<u>ด้านบวก</u> - เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในเขตที่มีพื้นที่ติดต่อกับ จ.ปทุมธานี จากกรณีพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในตลาดหลายแห่ง และกระจายไปหลายจังหวัด ใกล้เคียง - เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม.อย่างเคร่งครัด	- สำนักงานชัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในเขตที่มีพื้นที่ติดต่อกับ จ.ปทุมธานี รวมทั้งการขอความร่วมมือผู้ประกอบการในตลาดและประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์